

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างดียิ่ง การดำเนินการดังกล่าวทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ลดลงจนไม่มีผู้ติดเชื้อ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการ กรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือกรณีอื่น และจะต้องดำเนินการต่อไปจนทำให้ สถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปลอดภัย ประกอบกับในปัจจุบันปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง จึงขอให้จังหวัด กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาทำความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เกิดประโยชน์ แก่ประชาชน มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ หากมีกรณีร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน : นวรัตน์ จ้อยสูงเนิน ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๐๑